



เทคนิคระบี่สาร ประจำปี ๒๕๕๕

ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0 7561 1796 เว็บไซต์ www.kbtc.ac.th



ก้าวสู่ AEC ปี 58

นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ผู้รับการอบรมสัมมนาได้รับความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสาคร เกี้ยวช่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีครู นักเรียน นักศึกษา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมารีโทม์ ปาร์ค แอนด์ สเปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่



การประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ระดับชั้นนำ โดยมี ดร.ชวน ภูเก้าล้วน, ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน, ดร.กรัณศุภมาศ เอ่งฉ้วน, นายวัชรระ กรรณิการ์, ผศ.ดร.จงรัก พลอาศัย, นายชัยเลิศ ภิญญรัตน์โชติ, นายสำคัญ เพชรทอง, นายพัชรินทร์ ปลอดดฤทธิ์ และนางประหยัด ศรีบุญชู เพื่อมาเตรียมความพร้อมให้กับครู และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่ AEC ในปี 2558

ร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ดำเนินการตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครอบครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวในการป้องกันปัญหาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมเบี่ยงเบน เพื่อให้ครูผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจในวิธีการที่จะช่วยเหลืออย่างถูกวิธีสอดคล้องกับหลักการ ด้านการแนะแนวการให้คำปรึกษาและจิตวิทยา โดยมีนายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ และคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่



ประสิทธิภาพแห่งการเรียนรู้ สร้างวัดแห่งความภาคภูมิใจ

นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาเครื่องกล เข้ารับรางวัลดีเด่นระดับชาติ ผลงาน “การสกัดน้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน” ในการประกวด Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลังงาน โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้



รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันประกวด โครงการ “เสื่อ Innovation Award ครั้งที่ 6” ผนังรักโลกสวดด้วยปูนเสื่อ Tiger Eco Render ผลงาน “หาดทราย...สายลม” ประจำปี 2555 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง โดยแผนกวิชาช่างก่อสร้าง



รางวัลดีเด่น ผลงาน ร่วมกับสถานประกอบการ “ริโมทรถยนต์ TWO V LONG WAY ด้วย CODE หนึ่งเดียวในโลก” โครงการบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี 2555 ภาคใต้ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (โดย ครูเฉลิมศักดิ์ มีไพญลย์สกุล และนายชาติ พิรสุขประเสริฐ)

รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน “การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการทำงานของเครื่องแกะหอยนางรม” และรางวัลเหรียญทอง ผลงาน “การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการทำงานของเครื่องตัดก้นหอย” โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสไซ ประจำปี 2555 ภาคใต้ (โดย ครูนิกร วรภักดิ์, ครูอารมณ วรภักดิ์, ครูจิรนนท์ เสนี และคณะ)



งานประชาสัมพันธ์

รอบรู้ วิทยาลัย



กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2555 แผนกวิชาการโรงแรม ได้จัดโครงการกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ โดยให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกันแข่งขันกีฬา ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี กล้าแสดงออกและส่งเสริมทางด้านภาวะผู้นำ



การประกวด Dancer

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 แผนกวิชาการโรงแรม ได้จัดโครงการแข่งขันการประกวด Dancer โดยให้นักศึกษาแต่ละห้อง ส่งทีมเข้าประกวด ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าเต้น การแต่งกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา



วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ กับผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบถึงผลการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา และสามารถแก้ไขถึงปัญหาต่างๆ ได้อย่างทัน่วงที

การฝากค่าแผนการเรียนฐานสมรรถนะ



วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการเรียนฐานสมรรถนะ"

ให้กับครูผู้สอน ณ ห้องอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับความรู้ ทักษะ แนวทางในการจัดทำแผนการเรียนรู้อื่นๆ และนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อร่ามศรี อภาอดุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาเป็นวิทยากรในการอบรม



กีฬาต้านยาเสพติด



วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 แผนกวิชาการเลขานุการ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาแอโรบิก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอล ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด



กล่องของขวัญ



แบบอย่างชุมชน รณรงค์เก็บขยะ @ต.ภ.ระดม@พิษ

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการให้นักเรียน นักศึกษา ไปดูงาน แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันช่วยสร้างแบบอย่างที่ดีให้ชุมชน รณรงค์ช่วยกันเก็บขยะ เพื่อช่วยลดมลภาวะมลพิษ ตลอดจนเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่

คน D ที่น่าชมเชย

เบื้องหลังของความสำเร็จ

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้สะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษานั้น บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่เราควรจะหยิบยก ให้ขวัญ กำลังใจ และชมเชยคือ ทีมงานดาวพิเศษ..นักการภารโรงเห็นนะ ของวิทยาลัยฯ ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มุ่งมั่นทำงานด้วยดีตลอดมา



งานประชาสัมพันธ์